



โครงการสำคัญ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(01) ประเด็น ความมั่นคง				
010101	ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	1	โครงการ“สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	กรมการพัฒนาชุมชน
		2	การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน	กรมการปกครอง
		3	โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง(เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์)	กรมการปกครอง
		4	ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาและติดตามงานความมั่นคง	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
010102	คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น	5	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสำหรับอำเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระนามพระบรมวงศานุวงศ์และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ12อำเภอ	กรมการปกครอง
		6	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
		7	โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDPBCamp)	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงานกปร.)
		8	โครงการการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและพระราชวงศ์	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
		9	โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
		10	โครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ	กรมการปกครอง
010103	การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น	11	โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเร่งด่วนภายใต้แผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย.ศ.2561-2564	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
010201	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	12	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	กรมประมง
		13	โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	กรมประมง
		14	โครงการพัฒนาระบบการควบคุมด้วยสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่เป็นวัตถุเสพติด	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
		15	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(โครงการD.A.R.E.ประเทศไทย)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
		16	โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว	กรมการจัดหางาน
		17	โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้านไซเบอร์ของประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
		18	โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
		19	ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม(Anti-FakeNews)	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
		20	โครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	กรมการข้าว
		21	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบเทคโนโลยีตรวจสอบบุคคลและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
		22	การบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
		23	ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
		24	“โครงการ/การดำเนินการ:โครงการจัดซื้อระบบติดตามเป้าหมายทางโทรศัพท์มือถือ”(ปอท.)	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
		25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจตราและเฝ้าระวังภัย(บ.ตร.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
26	“จัดทำศูนย์การสืบสวนติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”(ปอท.)	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
27	โครงการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยีBiometrics(ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า)ให้เป็นระบบหลักในการตรวจคนเข้าเมืองOneSystem(สตม.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		
28	โครงการศูนย์ประสานงานแรงงานประมง	กรมการจัดหางาน		

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
		29	การกำกับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
		30	การสร้างพื้นที่หลากหลายทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
		31	โครงการการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
		32	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1ตำรวจ1โรงเรียน)(บข.ปส.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
010202	ภาคได้มีความสงบสุข ร่มเย็นมากขึ้น	33	พัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ScienceandMathematicsProgram:SMP)และห้องเรียนแกนนำนักธุรกิจรุ่นเยาว์(YoungBusinessLeadersProgram:YBLP)ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
		34	ศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชายแดนใต้.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)
		35	บูรณาการสอบสวนคดีด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้โดยใช้กลไกการสอบสวนตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ.ศ.2547	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
		36	พัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(ScienceandMathematicsProgram:SMP)เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างความมั่นคงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		37	พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กรมพัฒนามีมือแรงงาน
010301	หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง	38	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ข่าวในภูมิภาคและสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ข่าวระดับจังหวัด/อำเภอ	กรมการปกครอง
		39	โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวรองและต่อต้านข่าวกรอง	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
		40	การพัฒนาฐานข้อมูลการข่าวเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลต่อความมั่นคง	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
		41	แผนงานยกระดับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของสำนักงานปง.	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
010401	ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น	42	โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงประเทศรอบบ้าน	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
010501	กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	43	โครงการกำกับและติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(02) ประเด็น การต่างประเทศ				
020202	ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก	44	โครงการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
020301	ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น	45	โครงการพัฒนามาตรฐานงานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล(วจ.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
020401	ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น	46	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
020501	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นส่วนหนึ่งความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น	47	โครงการส่งเสริมบทบาทการประมงของไทยในเวทีโลก	กรมประมง

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(03) ประเด็น การเกษตร				
030101	สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	48	โครงการผลิตพันธุ์หม่อนและไขไหมพันธุ์ระบบSeedAreaปี2565	กรมหม่อนไหม
		49	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	กรมประมง
		50	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น)	กรมส่งเสริมการเกษตร
		51	โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอพื้นเมือง	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		52	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กรมปศุสัตว์
		53	โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหมปี2565	กรมหม่อนไหม
		54	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหมปี2565	กรมหม่อนไหม
		55	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	กรมการข้าว
		56	โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
		57	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหมปี2565	กรมหม่อนไหม
030201	สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	58	โครงการ“ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ”	กรมการพัฒนาชุมชน
		59	โครงการ“ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรกรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ”	กรมการพัฒนาชุมชน
		60	การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรและการแปรรูปให้มีมาตรฐานและปลอดภัยและการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น(FromFarmtoCustomer)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		61	ขยายผลเพื่อใช้เปปไทด์ต้านจุลชีพ(antimicrobialpeptide)ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		62	โครงการพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในชุมชน	กรมประมง
		63	การนำร่องขยายผลการพัฒนาชุดตรวจสอบเคมีปนเปื้อนในอาหารอย่างรวดเร็วสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		64	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	กรมประมง

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
		65	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
		66	การนำร่องเพื่อการใช้ชีวภัณฑ์ผสมผสานแบบบูรณาการสำหรับพืชผักเศรษฐกิจและไม้ผลมูลค่าสูง	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		67	การพัฒนาสารชีวภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูพืชโรคพืชและวัชพืช	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		68	การยกระดับผักและผลไม้ไทยด้วยThaiGAP/GlobalGAP:โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรวมผู้ความยั่งยืน	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
030202	ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น	69	โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ	กรมประมง
		70	โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และระบบตรวจสอบย้อนกลับกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน	สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
		71	การจัดตั้งหน่วยทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพรไทย	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		72	โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค/กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสำหรับการทดสอบทางกายภาพเคมีและชีวภาพเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
030301	สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	73	โครงการจัดทำฐานข้อมูลและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรชีวภาพ	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
		74	ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด(พืชสมุนไพรแมลงเศรษฐกิจและไม้มีค่า)กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
		75	โครงการจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	กรมประมง
		76	โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
		77	โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
		78	โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์กิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	กรมวิชาการเกษตร
030302	วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตำบลเพิ่มขึ้น	79	โครงการส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร	สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
030401	สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	80	โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมูลค่างูเหลือใช้ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		81	การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตยางและน้ำยาง	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		82	ขยายตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวสีในต่างประเทศ	กรมการค้าต่างประเทศ
		83	โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกาแฟและน้ำมันดิบปีงบประมาณพ.ศ.2565	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
		84	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานปลูกโกโก้แซมยางพาราและการแปรรูปโกโก้รองรับอุตสาหกรรมโกโก้ในอนาคต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		85	โครงการการพัฒนายางพาราทางการแพทย์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		86	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
030501	สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	87	โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
		88	โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ(กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ)	กรมส่งเสริมการเกษตร
		89	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
		90	โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการดูแลรักษาไม้ผล	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
		91	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	การยางแห่งประเทศไทย
		92	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร(กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร)	กรมส่งเสริมการเกษตร
		93	โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน	กรมประมง

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
030502	ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น	94	โครงการสนับสนุนการผลิตพันธุ์ดีพืชประมงปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร	กรมวิชาการเกษตร
		95	โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสุ่เกษตรกรชาวไร่อ้อย	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
		96	โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตพืช	กรมการข้าว
		97	โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยี smartfarm ผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่ภาคตะวันออก	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
030601	ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	98	โครงการสนับสนุนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	กรมปศุสัตว์
		99	โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
		100	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
		101	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ปี2565	กรมหม่อนไหม
		102	โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
		103	โครงการเชื่อมโยงและขยายช่องทางทางการตลาดสินค้าเกษตร(กิจกรรมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร)	กรมส่งเสริมการเกษตร
		104	โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่(กิจกรรมการส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่)	กรมส่งเสริมการเกษตร
		105	โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณพ.ศ.2565	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
		106	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)ปีงบประมาณพ.ศ.2565	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
		107	โครงการ“จัดทำฐานข้อมูลกลางพารา(BigDataCenter)”	การยางแห่งประเทศไทย
		108	โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่	กรมประมง
109	โครงการความร่วมมือพัฒนาตำบล(Smarttumbon)	กรมพัฒนาที่ดิน		

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
		110	โครงการธนาคารหม่อนไหมปี2565	กรมหม่อนไหม
		111	โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	กรมพัฒนาที่ดิน
		112	โครงการการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
		113	ติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
030602	สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น	114	โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรปีงบประมาณพ.ศ.2565(กิจกรรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน)	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
		115	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน	กรมส่งเสริมสหกรณ์
		116	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
		117	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์
		118	โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจยาง	การยางแห่งประเทศไทย
		119	โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	กรมประมง
		120	โครงการยกระดับความสามารถด้านการเงินการบัญชีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2565	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(04) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต				
040101	อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	121	โครงการพัฒนาการผลิตภัณฑ์น้ำตาลสูงมูลค่าสูง(HightValue)	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
		122	โครงการการขับเคลื่อนกัญชากัญชงกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พื้นบ้านไทย(เฉพาะกัญชง)	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
		123	เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีอย่างยั่งยืน	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
040201	อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	124	สร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) (ศลช.)
		125	การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ไทยโดยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ(TechnologyLocalization)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
		126	โครงการยกระดับขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ด้วยระบบคุณภาพ OECDGLP	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
		127	การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพและการแพทย์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		128	โครงการ“พัฒนาการผลิตเซลล์มาตรฐานลักษณะเฉพาะ (highly selected) สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดทั่วประเทศ”	สภากาชาดไทย
		129	โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
040301	อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	130	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
		131	โครงการยกระดับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ Smart Electronics (SD)	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
		132	โครงการพัฒนาระบบ Thailand Smart Electronics Platform	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
040302	ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น	133	โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
		134	โครงการสร้างทักษะใหม่บุคลากรและกำลังคนดิจิทัล	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
040401	ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาค โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่	135	โครงการยกระดับมาตรฐานการทดสอบและรับรองการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบินและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสนามบิน	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
040402	ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงชั้น (Tier)	136	โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
040501	อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น	137	โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในภารกิจตำรวจ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
		138	โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงตามมาตรฐานสากลเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
		139	โครงการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
040601	แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	140	ส่งเสริมแรงงานคุณภาพผ่านระบบการรับรองความรู้ความสามารถ	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
		141	จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
		142	พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
040602	ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น	143	โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
		144	โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(05) ประเด็น การท่องเที่ยว				
050101	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	145	โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
		146	เพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
		147	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร
		148	ส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
		149	ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์จังหวัด	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		150	โครงการ“สร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย”	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
050102	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	151	โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
		152	การเล่าเรื่องท่องเที่ยวให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางการเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		153	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	กรมการท่องเที่ยว
		154	โครงการSmartTourismVillage	กรมการท่องเที่ยว
050103	สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	155	พัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
050201	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น	156	โครงการ“สำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (SportSatelliteAccounts:SSA)นำร่อง”	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		157	โครงการส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร	กรมการท่องเที่ยว
		158	โครงการแนะนำศักยภาพความพร้อมในการเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ของประเทศไทยให้แก่ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ (InboundRoadshow)	กรมการท่องเที่ยว

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
050301	รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น	159	ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
		160	โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	กรมการท่องเที่ยว
		161	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครบวงจร	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
		162	โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน	กรมการท่องเที่ยว
		163	โครงการอาบน้ำพุร้อนมาก่อน เมืองท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพจังหวัดระนอง	กรมการท่องเที่ยว
050303	สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น	164	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรในเครื่องสำอางให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติในระดับสากลประจำปีงบประมาณ2565	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
050401	รายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำเพิ่มขึ้น	165	ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
050601	นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	166	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัยและการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน(PromotetheEco-TourismforSafety&Sustainability)	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
050602	โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น	167	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว(วจ.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
		168	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(Microgrid)บนพื้นที่เกาะพะลวยจังหวัดสุราษฎร์ธานี	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
050603	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	169	การบริหารจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันออกและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		170	กระจายพื้นที่และช่วงเวลาท่องเที่ยว	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
		171	ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
		172	กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(06) ประเด็น พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ				
060101	เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ	173	โครงการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
		174	โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนำอยู่(เมืองเดิม)	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
		175	แพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ(SmartCityPlatform)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		176	การวิเคราะห์ปัจจัยและคาดการณ์ปริมาณการเกิดขยะอาหารของประเทศไทยจากพฤติกรรมบริโภคของชุมชนเมืองโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและชุมชนชนบท	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		177	โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
		178	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
		179	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้เชื่อมโยงการค้าโลก	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
		180	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
		181	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคภาคเหนือ	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
		182	โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำโขง	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
		183	ขยายผลเทคโนโลยีรับมือภัยพิบัติทางน้ำและอากาศเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง (InnovationforGreenandSmartCity)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
184	โครงการ“วางและจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับเมืองขนาดกลางในกรุงเทพมหานครกรณีศูนย์กลางเมืองบางกะปิ4ตารางกิโลเมตร”	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
060201	เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน	185	โครงการส่งเสริมการจัดการเมืองและชุมชนสู่เมืองนำอยู่	กรมอนามัย
060202	ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม	186	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ:การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภทและการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่ภาคเหนือ(ตอนล่าง)	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		187	โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการการรสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(07) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล				
070101	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง	188	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	กรมปศุสัตว์
		189	การพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านป้องกันกระแสเบ็ดและปะทุไฟตามมาตรฐานIECExและATEXสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		190	โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการสอบเทียบผลกระทบสัญญาณรบกวน(Noise)ความถี่สูงต่อสมรรถนะการสื่อสาร/และการสื่อสารของรถยนต์ในอนาคต	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
		191	โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์(EMC)และด้านคลื่นรบกวนความถี่สูงมิลลิเมตรเวปเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง(ในตัวตีกราง)	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
070102	ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	192	โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม	กรมการขนส่งทางบก
		193	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน	กรมการขนส่งทางบก
		194	การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน(TDSC)	กรมการขนส่งทางบก
070104	การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	195	โครงการพัฒนาระบบนำทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาค	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
070105	ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	196	โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์”	กรมควบคุมโรค
		197	โครงการ“พัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น(Inspector)ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		198	โครงการ“การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(CommunityBasedonRoadSafetyManagement)”	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
070201	การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง	199	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อการกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและการเตรียมการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม(ปีงบประมาณ2565)	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
		200	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนงาน(ระยะที่2)	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
		201	เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการในพื้นที่	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
070202	การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น	202	การสร้างต้นแบบระบบเก็บกักพลังงานแบตเตอรี่เพื่อชดเชยคุณภาพไฟฟ้าสำหรับอาคารที่มีลักษณะโหลดการใช้ไฟฟ้าแบบพิเศษ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
070203	ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น	203	โครงการ“จัดทำแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ”	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
		204	โครงการยกระดับระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ4.0ระยะที่2	กรมธุรกิจพลังงาน
070204	การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด	205	โครงการ“ศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่”	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
070301	ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น	206	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
		207	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(08) ประเด็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่				
080101	การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	208	เร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
		209	โครงการ“เสริมสร้างรากฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก”(THAILAND SMEs Step up to World Beauty Market)	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
		210	โครงการประเทศไทยก้าวไกลสร้างอาชีพเชื่อมตลาดเพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
		211	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	สำนักงานปลัดกระทรวง(สป.อว.)
080102	ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้น	212	การยกระดับสินค้าและบริการโอท็อป (OTOP) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
		213	พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
		214	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล (Digital for SME)	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
080201	สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น	215	สนับสนุนสินเชื่อ SMEs เชื่อมไทยเชื่อมโลกด้วยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
		216	โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs (โครงการและงบประมาณจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม. โดยขณะนี้ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรม. ซึ่งจะมีการปรับปรุงรายละเอียดโครงการในภายหลัง)	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
080301	มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น	217	ปรับตัวสู่วิกฤตด้วย E-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digita lVillage by DBD)	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
		218	เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
		219	โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
080302	ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	220	โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
		221	โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางทางการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
080303	การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น	222	โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการไทยเร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
080401	อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น	223	โครงการ SME Access เพื่อส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(09) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ				
090101	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น	224	พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEEC	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
090102	การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	225	โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยนวัตกรรมอนาคตและภูมิสารสนเทศ	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(สทอภ.)
		226	การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECI)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		227	โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีมาตรฐานGMP/Non-GMP	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		228	พัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
090201	การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น	229	พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
090203	เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น	230	โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้	กรมอนามัย
090302	การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น	231	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	สถาบันวิทยาลัยชุมชน
090303	เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น	232	โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน	กรมอนามัย

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม				
100101	คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น	233	โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก	ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
		234	โครงการสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริโภคโลหิต	สภาอากาศไทย
		235	โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	กรมการศาสนา
		236	โครงการสมัชชาคุณธรรม	ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
		237	โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
		238	โครงการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
		239	โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		240	โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน	สถาบันวิทยาลัยชุมชน
		241	ส่งเสริมบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
100301	สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น	242	การสร้างการรับรู้ พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	กรมประชาสัมพันธ์
		243	จัดทำมาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์	กรมประชาสัมพันธ์
		244	ปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐประชาชนและสาธารณะประโยชน์	กรมประชาสัมพันธ์
		245	โครงการจัดทำและเตรียมการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน	กรมประชาสัมพันธ์
		246	โครงการสร้างและพัฒนาช่องทางทางารประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณะประโยชน์	กรมประชาสัมพันธ์
		247	โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน	กรมประชาสัมพันธ์

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				
110101	ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น	248	ThaiFamilyPlatformเพื่อการเรียนรู้สำหรับสตรีและครอบครัว	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
		249	พัฒนาศักยภาพครอบครัว	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
		250	สื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างพลังด้านสตรีและครอบครัวสู่สังคม	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
		251	ขับเคลื่อนงานตามมาตรการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
110201	เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	252	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า	กรมสุขภาพจิต
		253	โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560	กรมอนามัย
		254	โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ	กรมอนามัย
		255	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	กรมกิจการเด็กและเยาวชน
		256	โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ2-6ปี	กรมอนามัย
110301	วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น	257	โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กรมสุขภาพจิต
		258	โครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นนอกเขตชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
		259	โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(HealthLiterateSchool)	กรมอนามัย
		260	การพัฒนานักศึกษาและกำลังคนสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม(innovativeentrepreneur)ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน(functionalfood)และอาหารเป็นยา(nutraceutical)เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
		261	การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา4.0	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
		262	โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน	กรมอนามัย
		263	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กรมสุขภาพจิต
		264	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่21	กรมกิจการเด็กและเยาวชน
		265	โครงการสืบสานฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
266	การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบเพื่อศตวรรษที่21	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพว.)		

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
		267	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
		268	การยกระดับคุณภาพการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
		269	โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
		270	พัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการของตลาดงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
		271	โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
		272	โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่Startup	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
		273	พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่Startup	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
		274	พัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
110401	แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น	275	โครงการการสร้างเสริมความเข้มแข็งกำลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ	สถาบันคุณวุฒิวิชาการซีพี (องค์การมหาชน)
		276	โครงการขับเคลื่อนนโยบายดูแลสุขภาพผู้ประกอบการอาชีพในช่วงชีวิตวิถีใหม่(NewNormal)และพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพ	กรมควบคุมโรค
		277	โครงการ“การพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและสปาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)”	มหาวิทยาลัยบูรพา
		278	ส่งเสริมแรงงานคุณภาพให้ได้รับค่าจ้างตามระดับความรู้ความสามารถผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
		279	โครงการพัฒนาสุขภาพความปลอดภัยของวัยแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศ	กรมการแพทย์
		280	โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	กรมการจัดหางาน
		281	ส่งเสริมการลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
		282	พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
		283	โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ	กรมอนามัย
		284	การประเมินผลสัมฤทธิ์ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
		285	โครงการพัฒนากัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดขอนแก่น	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
		286	โครงการGJd-educenterการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยIntegratede-LearningPlatformOpenOnlineCourse	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
287	นวัตกรรมการจัดการศึกษาออนไลน์ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านทักษะแรงงานฝีมือและทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์		
288	พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว		

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
110402	มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาทำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม เป้าหมายเพิ่มขึ้น	289	เสริมสมรรถนะแรงงานด้วยเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่21	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
110501	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น	290	โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้(โครงการนำร่องชุมชนในจังหวัดตรังสตูลและกระบี่)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		291	โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	กรมอนามัย
		292	โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	สถาบันวิทยาลัยชุมชน
		293	โครงการ“การพัฒนาและประยุกต์ใช้ActiveAgeingIndex(AAI)เพื่อการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (LongTermCares:LTCs)”	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
		294	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		295	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์สองรุ่นสร้างคุณค่าชีวิตตามแนวคิด:ศูนย์ดูแลคนสองวัย (IntergenerationcareCenter)	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
		296	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง(ActiveAgeing)	กรมกิจการผู้สูงอายุ
		297	โครงการโปรแกรมฝึกสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุด้วยการบริหารนิ้วมือร่วมกับดนตรีบำบัดและเกมส์บำบัด	มหาวิทยาลัยบูรพา
		298	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
		299	โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบองค์รวมต่อเนื่องและอัจฉริยะด้วยแนวคิดครอบครัวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย:กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		300	โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สูงวัย	กรมสุขภาพจิต
		301	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		302	โครงการการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มภาคกลางตอนบนเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุกรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและลพบุรี	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้				
120101	คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น	303	โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ได้จริง	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
		304	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
		305	แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		306	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่21	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
		307	โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
		308	โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่(Coastal Tourism)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
		309	โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
		310	โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/NewSkill)	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
		311	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขยายการให้บริการหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของสสวท.	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
		312	EECสู่ประตุนวัตกรรม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับการพัฒนาผู้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษาผ่านการยกระดับทักษะความชำนาญการริเริ่มระบบนิเวศและโปรแกรมความเป็นผู้นำระดับนานาชาติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
		313	โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
		314	โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		315	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ MOOCsforTeachers(M4T)	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
		316	งานพัฒนาและเชื่อมโยงห้องสมุดออนไลน์แห่งชาติ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
317	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ของประเทศไทยPublicLearningPortal	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้		

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
		318	โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
		319	โครงการสร้างสรรค์เมืองแห่งการอ่านและการเรียนรู้	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
		320	ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
		321	โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
		322	โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่21	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
		323	โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาตามแนวทางสสวท.	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
		324	โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
		325	โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของหน่วยงานด้านการศึกษา	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
		326	โครงการวิจัยวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
		327	(ร่าง)โครงการ“สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)สู่การเป็นCenterofExcellence:COE”	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
120201	ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	328	โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
		329	ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
		330	โครงการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่แผนการพัฒนากำลังคนตามนโยบายประเทศไทย4.0	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
		331	โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมพหุปัญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
		332	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลและการวางแผนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(13) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี				
130101	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น	333	โครงการพัฒนาการสื่อสารความรู้เรื่องโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี	กรมควบคุมโรค
		334	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์	กรมการแพทย์
		335	โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพทุกช่วงวัย	กรมอนามัย
		336	โครงการสร้างความรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก(Childinjury)	กรมควบคุมโรค
		337	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ	กรมอนามัย
		338	การสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
		339	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
		340	พัฒนากลไกจุดจัดการ(node)นำร่องระดับพื้นที่เพื่อขยายผลชุดความรู้สุขภาพ:ศูนย์เรียนรู้สุขภาพปี2564-2565	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
130201	จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น	341	โครงการการป้องกันการจมน้ำโดยใช้ชุมชนเป็นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์ผู้ก่อการดี(MERITMAKER)	กรมควบคุมโรค
		342	โครงการการพัฒนารูปแบบการแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ(falldetectionalarm)ระดับชุมชนในบริบทของประเทศไทย	กรมควบคุมโรค
		343	โครงการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยศักยภาพของ./พชช.	กรมควบคุมโรค

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
130301	มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	344	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการด้านอาหารและยาและห้องปฏิบัติการด้านอาหารและยาเพื่อขยายขอบข่ายการรับรองตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ2565	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
		345	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับเหนือตติยภูมิ	กรมสุขภาพจิต
		346	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคจิตสุราที่มีภาวะพร่องการรู้คิด	กรมสุขภาพจิต
130401	การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง	347	พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
		348	โครงการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
		349	โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ	กรมสุขภาพจิต
		350	โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
130501	ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น	351	แพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำหรือโรคติดต่ออันตรายแบบบูรณาการ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		352	โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรู้ของชุมชนในการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	กรมอนามัย
		353	โครงการยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำโรคระบาดให้พร้อมรับมือ	กรมควบคุมโรค
		354	โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อยกระดับระบบเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	กรมควบคุมโรค

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา				
140101	คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	355	“โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE)”	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		356	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเล่นกีฬารอกกำลังกายร่วมกันแบบเสมือนจริง(Virtual Sport Project)	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
		357	โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	กรมอนามัย
		358	ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน“Calories credit challenge”	กรมพลศึกษา
		359	ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาหมู่บ้าน (1 ตำบล 1 ชนิดกีฬา)	กรมพลศึกษา
140201	นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ	360	การเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	การกีฬาแห่งประเทศไทย
		361	การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(SportsHero)	การกีฬาแห่งประเทศไทย
140301	บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น	362	โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
		363	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(15) ประเด็น พลังทางสังคม				
150101	ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	364	โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
		365	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ	กรมกิจการผู้สูงอายุ
		366	ตามรอยครุภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
		367	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำวัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
		368	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดชัยนาท	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
		369	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำภูและบึงกาฬ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
		370	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำวัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
		371	สร้างเสริมศักยภาพผู้นำวัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
		372	โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน”	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
		373	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
		374	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
		375	2565:การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
		376	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
		377	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
		378	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
		379	โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรปีงบประมาณพ.ศ.2565	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
		380	โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน(โครงการร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่ง)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี
		381	การพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
		382	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		383	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
		384	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
		385	โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
		386	โครงการ“การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน”	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
		387	นวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
		388	นวัตกรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
		389	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
		390	เสริมสร้างการใช้ชีวิตครอบครัวที่มั่นคงของหญิงไทยกับชาวต่างชาติ(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
150201	ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น	391	สื่อสร้างสรรค์สังคมผู้สูงอายุ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา
		392	โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	กรมอนามัย
		393	โครงการเสริมสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	กรมกิจการผู้สูงอายุ
		394	พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยราษ
		395	โครงการเครือข่ายพลังทางสังคมสูงวัยเชิงรุก(ครอบครัวแห่งกลาง)	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
		396	โครงการคืนกำไรวัยเกษียณยกระดับศักยภาพการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในทุกมิติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
		397	พลังสังคมสร้างการเตรียมพร้อมและชุมชนที่เอื้อต่อผู้มีอาการสมองเสื่อม	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
150202	ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	398	โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	กรมกิจการผู้สูงอายุ
		399	โครงการ“ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร”(SeniorComplex)	กรมธนารักษ์
		400	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)(สสช.)
		401	โครงการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	กรมการแพทย์
		402	โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ	กรมอนามัย
		403	โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรกรสูงวัย	กรมส่งเสริมการเกษตร
		404	2565:พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงวัยสู่คนรุ่นหลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในชุมชนจังหวัดราชบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
		405	ขยายผลการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุระยะที่2	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		406	การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้านสร้างสรรค์ทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา
407	ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุแบบบูรณาการการทำงานร่วมกันของ6กระทรวงหลักและทุกภาคส่วน	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา		

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก				
160101	ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น	408	โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
		409	โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
		410	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนปี2565	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
		411	โครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปสมุนไพรChampionเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและยาของจังหวัดชัยภูมิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
		412	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้ไม่น้อยบนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดน่าน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
		413	เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพพืชและเห็ดประจำท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคสร้างความมั่นคงทางรายได้ของชุมชน	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		414	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	กรมประมง
		415	โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	กรมประมง
		416	โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		417	โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากตามอัตลักษณ์พื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม(โครงการร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่ง)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี
		418	โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวง(สป.วท.)
		419	เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่SME4.0	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
		420	โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
		421	โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
		422	โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านระบบSMARTCBT	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
423	โครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
160201	ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	424	การใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างคุ้มค่าและต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		425	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	กรมการข้าว
		426	โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
		427	โครงการ“พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย”	กรมการพัฒนาชุมชน
160202	กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	428	โครงการ“แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน”	กรมการพัฒนาชุมชน

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม				
170101	คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น	429	โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ”	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
		430	โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว	กรมกิจการเด็กและเยาวชน
		431	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน(โครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่น	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
		432	โครงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและให้บริการสวัสดิการแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว	กรมกิจการเด็กและเยาวชน
		433	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
		434	โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
		435	โครงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
		436	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง	มหาวิทยาลัยพะเยา
		437	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
		438	โครงการการดำเนินงานสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน (ปีงบประมาณ2565)	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
		439	โครงการ “พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม”	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
170201	มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	440	โครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
		441	โครงการส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	กรมกิจการผู้สูงอายุ

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน				
180101	การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	442	ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(ราชการบริหารส่วนกลาง)
		443	โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		444	โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เข้าสู่มาตรฐานเมืองแร่สีเขียว	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
		445	เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
		446	โครงการ“เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย”	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
180102	พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	447	โครงการ“การจัดการทรัพยากรของป่าชายเลนในพื้นที่เปราะบางและพื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
		448	โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติด้วยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและคุณค่าของระบบนิเวศเชิงพื้นที่	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(สทอภ.)
		449	โครงการเพาะกล้าพันธุ์นกสืบเพื่อการป้องกันปราบปรามและสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย(วจ.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
		450	โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
		451	โครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลยุทธ์ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วจ.)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
		452	โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า	กรมป่าไม้
		453	โครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งอาหารสัตว์ป่า	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
		454	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืน	กรมประมง
180201	ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	455	โครงการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
180301	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	456	โครงการวิจัยการกักเก็บคาร์บอนในหญ้าทะเลเพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
		457	โครงการ“การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ”	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		458	โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนสำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		459	โครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรมปี2	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
		460	เสริมสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
180401	คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	461	โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
180402	คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย	462	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	กรมอนามัย
		463	โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมลพิษอากาศ	กรมควบคุมโรค
180403	การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น	464	โครงการบริหารจัดการขยะทะเล	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
		465	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วในประเทศไทย	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
180501	คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี	466	โครงการ“การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		467	โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(สทอภ.)	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(สทอภ.)

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(19) ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ				
190101	ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)	468	โครงการจัดการคุณภาพระบบประปาบาดาลให้ได้มาตรฐานน้ำประปามีได้ทั่วประเทศ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
190102	ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำเพิ่มขึ้น	469	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยของประเทศ	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		470	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยด้านน้ำของประเทศ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
		471	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ำ(RiverbankFiltration)	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
190103	ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน	472	พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านน้ำบาดาลประจำตำบล	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
		473	โครงการวิเคราะห์การใช้ น้ำบาดาลเชิงพื้นที่เพื่อนำบ่อน้ำบาดาลเข้าสู่ระบบตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ.2520	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
		474	ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ.2520เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
		475	โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
		476	โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาเขตเมืองหลัก	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
		477	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของปท.ภาคเอกชนผู้ประกอบการวิชาชีพน้ำบาดาลและองค์กรผู้ใช้น้ำให้มีการบริหารจัดการตามหลักวิชาการด้านน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
		478	โครงการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อการอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
		479	โครงการทบทวนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
190202	ระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	480	โครงการสำรวจและผลิตน้ำบาดาลสำหรับภาคอุตสาหกรรม(IndustrialGroundwaterWell-field)	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
		481	โครงการบริหารจัดการน้ำพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	กรมชลประทาน
190203	ผลผลิตจากการใช้น้ำเพิ่มขึ้น	482	โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
190301	แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	483	การดำเนินงานบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะแบบมีส่วนร่วม(ค่าใช้จ่ายในการรองรับการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ20ปีด้านที่4การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ)	กรมทรัพยากรน้ำ

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
200101	งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น	484	โครงการสนับสนุนและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
		485	โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการกรมการแพทย์แนวใหม่ด้วยระบบดิจิทัล(DigitalDMSNewManagementSystem)	กรมการแพทย์
		486	โครงการพัฒนาด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ(DG-Link)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
		487	พัฒนาระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ	กรมการค้าต่างประเทศ
		488	โครงการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ(ภาคธุรกิจและภาคประชาชน)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
		489	ยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล(DFTSMARTCertificateofOrigin(C/O))	กรมการค้าต่างประเทศ
		490	โครงการยกระดับการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ผ่านระบบดิจิทัลของสำนักงานประกันสังคมแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน	สำนักงานประกันสังคม
		491	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยองค์กรเป็นดิจิทัล	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
		492	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย(DoHDataCenter)และระบบDoHDashboardเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย
		493	โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
494	โครงการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์(UnifiedCommunication)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล		
495	พัฒนาการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI)และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบให้คำปรึกษาทางไกล(Tele-ConsultingSystem)	กรมทรัพย์สินทางปัญญา		
200201	หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	496	พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
		497	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่างพ.ร.บ.กระทู้ถามและข้อปรึกษาหารือส.ส./ส.ว.	สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
200301	เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม	498	เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
		499	โครงการประชามติเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
		500	ยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณสุข	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
200302	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างควมทันสมัยในการจัดบริการสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณะ	501	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะที่2	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
200401	ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว	502	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ4.0	กรมพัฒนาที่ดิน
		503	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ recheck กระบวนการทำงานของเขา	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
		504	โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพาแก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากรทั้งในและนอกสถานที่	กรมศุลกากร
		505	โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยนวัตกรรมบริการแบบมีส่วนร่วม	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
		506	โครงการ“การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อการวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย”	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
		507	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์(ProductSafety)เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
		508	โครงการพัฒนาบริการข้อมูลการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับประชาชนบนระบบออนไลน์	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
		509	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
210101	ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ซื่อสัตย์สุจริต	510	โครงการเครือข่ายป.ป.ท.เฝ้าระวังการทุจริต"PACCCConnect"	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)
		511	โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้เครือข่ายครูภูมิปัญญา	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
210102	คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง	512	ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)
		513	โครงการ“พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐ” เสร็จใน65?	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ(ป.ป.ท.)

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม				
220101	กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง	514	โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
		515	โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนในระบบกลางด้านกฎหมาย	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
220102	การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม	516	บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
		517	พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
		518	การพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 3	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
220103	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย	519	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
220201	การอำนวยความสะดวกยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัวถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ	520	โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
		521	โครงการอัยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	สำนักงานอัยการสูงสุด
		522	โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	กรมบังคับคดี
		523	โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน	กรมบังคับคดี

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม				
230101	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน	524	ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
		525	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
		526	อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
		527	โครงการ“พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง(Deep-techSector)”	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)
		528	การพัฒนาแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและโมดูลการใช้งานภาคเกษตรและอาหารสุขภาพและการแพทย์การผลิตและบริการสาธารณะ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		529	โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมวัสดุชีวภาพร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
		530	การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		531	โครงการจัดทำฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
		532	โครงการ“ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง”	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
533	“โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Organic Hub) มุ่งสู่ตลาดระดับชาติและสากล	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่		

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
230102	วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	534	โครงการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างก้าวกระโดด	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)
		535	โครงการ“พัฒนาและเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECI)/เมืองนวัตกรรมอาหาร(FoodInnopolis)/ย่านนวัตกรรม(InnovationDistrict)”(ผ่านกองทุนววน.P11.2)	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)
		536	นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนราธิวาส	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
		537	วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
		538	ขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์:การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มลำนาคะวันออก	มหาวิทยาลัยพะเยา
		539	การเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
230201	คุณภาพชีวิต คักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม	540	โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ(NationalPrecisionMedicineCenter)	กรมการแพทย์
		541	การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
		542	ประเทศไทยในอนาคต(FutureThailand)	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
		543	การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนฐานทุนทรัพยากรในพื้นที่20จังหวัดที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่	สถาบันวิทยาลัยชุมชน
		544	โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
		545	นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
		546	โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)
		547	การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับชุมชนฐานรากในเชิงพื้นที่บนเส้นทาง LIMEC	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
		548	การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม (Research and Innovation Utilization for Community)	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
230301	การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น	549	สถานีอัดประจุยานพาหนะไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		550	โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการประมงปลาจิมฟันจะเข้ยักษ์ในทะเลสาบสงขลาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน	กรมประมง
		551	โครงการการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาตะเพียนต่างประชากรที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมในแหล่งน้ำธรรมชาติ	กรมประมง
230401	ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย	552	การสร้างนักวิจัยระดับแนวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยีจากบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		553	การพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้จากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดการป่าไม้และความเสี่ยงของไฟป่า	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		554	โครงการพัฒนาดาวเทียมและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อวกาศ(Thailand Space Consortium)	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สตร.)
		555	ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากวัสดุอนุพันธ์กราฟีนขั้นแนวหน้าสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		556	โครงการวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์อวกาศและวิทยาศาสตร์บรรยากาศ	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สตร.)
		557	โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)
		558	การพัฒนาวัสดุฉลาดด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		559	การพัฒนาชีวพิษโลก2ที่มียืนต้านทานโรคขอบใบแห้งแบบยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นแนวหน้า	มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย		ลำดับ	รายการโครงการสำคัญ	หน่วยงาน
รหัส	ชื่อเป้าหมาย			
230501	จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น	560	โครงการวิจัยและพัฒนาการวัดด้านมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิของประเทศเพื่อสอดคล้องกับระบบหน่วยระหว่างประเทศ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
		561	โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวัดการสั่นสะเทือนชนิดเลเซอร์แบบอะเรย์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินเล็ก	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
		562	โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพนำความร้อนปฐมภูมิของประเทศสำหรับวัสดุอัจฉริยะ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
		563	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแผ่รังสีเตรียมความพร้อมระดับและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีข้ามพรมแดน	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)
		564	โครงการพัฒนา Integrated Metrology เพื่อสร้างการสอบกลับได้ในระบบการวัดแบบ In-line measurement อย่างครบวงจร	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
		565	โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลอดไฟแอลอีดี	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
		566	ยกระดับโรงงานอาหารสัตว์น้ำต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำไทย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		567	โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องวัดเสียงสำหรับ application ในมือถือตามมาตรฐาน IEC 61672:2013 เพื่อรองรับการใช้งานด้านกฎหมายและป้องกันสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
		568	ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์(Thai Microelectronics Center: TMEC)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
		569	โครงการสร้างและพัฒนามาตรฐานระบบการวัดฝุ่น PM2.5 ของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภายในประเทศจากฝุ่นละอองภายในอากาศ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
570	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)(สซ.)		
230502	สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น	571	การพัฒนาภาคการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศในสถานการณ์วิกฤติร่วมกันระหว่างภาครัฐสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยภาคเอกชนและภาคประชาสังคม	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา